

คำปรารภเจ้ากรมอุทธารเรือ

วันที่ ๙ มกราคมเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเจ้ากรมอุทธารเรือ ถือเป็นวันสถาปนากรมอุทธารเรือ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทธารเรือเพื่อเตรียมการรองรับการซ่อมบำรุงเรือรบที่สร้างจากเหล็ก ขึ้นเป็นอุทธารขนาดใหญ่ ทางด้านทิศใต้ ของวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เมื่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดอุทธารเรือหลวง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๓



ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา ๑๒๔ ปี ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนางานและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมากมาย จากอุทธารไม้เป็นอุทธารกริด จากกองอุทธารเป็นกรมอุทธารและจากการต่อเรือไม้จนถึงผลสำเร็จในการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง “เรือหลวงกระบี่” ซึ่งเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่กรมอุทธารเรือเคยสร้างมา นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของบุคลากร ทุกระดับชั้นของกรมอุทธารเรือ ด้วยเป็นการดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในส่วนของภารกิจอื่นๆ คือ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ภัยพิบัติจากการ เกิดอุทธารภัย กรมอุทธารเรือได้จัดสร้างเครื่องผลักดันน้ำ จัดกำลังพลออกไปช่วยเหลือประชาชน ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ำท่วม จนเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าเชื่อถือ หน้าที่ภารกิจ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ด้านโครงการวิจัยและพัฒนา เช่น โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพใบพัดยางและยางกันกระแทกท่าเรือ และโครงการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจสอบรอยบกพร่องของเนื้อไม้ โดยใช้หลักการถ่ายภาพด้วยรังสี X-Ray ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ ในงาน “นาวิวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา กรมอุทธารเรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ทดมเททั้งแรงกาย แรงใจ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ จนงานต่างๆ ที่ว่ายากก็ประสบผลสำเร็จ และในอนาคตภายภาคหน้าก็ยังคงมุ่งมั่น สืบสาน ดำรงรักษาไว้ ซึ่งการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถดังเช่นที่ผ่านมา

วารสารกรมอุทธารเรือฉบับนี้ได้รวบรวมกิจกรรมในรอบปี บทความทางวิชาการ และบทความที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทธารเรือ ขอขอบคุณกองบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน จนวารสารกรมอุทธารเรือสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

พลเรือโท

(หม่อมหลวงอนุพนธ์ นวรัตน์)

เจ้ากรมอุทธารเรือ